

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภา ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เข้าห้องประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

(นายสมบุญ ชำรุมมา)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

(๑) นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับต้น (โอนย้าย) ไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๑) นางสาวกฤษณา บุญน้อม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (โอนย้าย) ไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) นายนิธิศ พัวตะนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (โอนย้าย) ไปที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๔) นางสาวศิริพรรณ แสงขาว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (โอนย้าย) มาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๕) นางสาวนันทน์ภัส ไชยมงคล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (โอนย้าย) มาจาก เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๖) นายยศศัลย์ พิณเพ็ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี (โอนย้าย) มาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

(นายสมบุญ ชำรุมมา)

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

-ตามที่ได้แจกเอกสารสำเนารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้สมาชิกสภา พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น มีท่านใดขอแก้ไข คำพูดที่ตกหล่นอย่างไรหรือไม่ครับ

ประธานสภา

(นายสมบุญ ชำรุมมา)

-เมื่อที่ประชุมไม่ขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมลงมติการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม	-เห็นชอบ ๗ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง ๑ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานสภา	๓.๑ การรายงานรายรับ – รายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ (กองคลัง) เชิญกองคลังชี้แจง
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)	
ผอ.กองคลัง	-เรียนประธานสภา,สมาชิกสภา และท่านผู้บริหารทุกท่านครับ กระผม นายศศิสัญญา พิมพ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอรายงานรายรับ – รายจ่าย สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบต.หมากหญ้า มีรายรับจำนวน ๒๕,๐๗๙,๗๙๗.๓๖ บาท ส่วนรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ งบต.หมากหญ้าได้มีรายจ่ายออกไปเป็นเงิน จำนวนเงิน ๑๙,๗๓๒,๙๒๒.๑๙ บาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จะมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๕,๓๔๖,๘๗๕.๑๗ บาท ส่วนสถานะการเงินกองคลัง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘,๕๕๐,๐๒๗.๑๕ บาท เงินสะสม ๔๓๗,๕๓๐.๔๐ บาท จำนวนเงินสะสมนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ ส่วนเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๖,๙๘๙,๕๒๐.๗๘ บาท ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กระผมขอรายงานเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา	-มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ของ งบต.หมากหญ้า ที่ ผอ.กองคลังได้รายงานไหม เชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมขอไประเบียบวาระที่ ๔
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)	
ที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาแทนตำแหน่งว่างลง
ประธานสภา	-เนื่องจากเลขานุการสภาได้โอนย้ายไปที่ งบต.เชียงใหม่ จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาว่างลง ตามระเบียบกรมมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔)ข้อ ๑๕ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และขอให้รองปลัด งบต.หมากหญ้า รักษาราชการแทน ปลัด งบต.หมากหญ้าได้ชี้แจง หน้าที่ของเลขานุการสภา ครับ
รองปลัดฯ งบต.	-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมจำเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต ตำแหน่งรองปลัด งบต.(จ.อ.ปรียาลักษณ์ เวชบรรพต)รักษาราชการแทน ปลัด งบต.หมากหญ้า ขอชี้แจงการเลือกเลขานุการสภาแทน ตำแหน่งที่ว่างลง ตามระเบียบกรมมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔)ข้อ ๑๕ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง-ขอชี้แจงวิธีการเลือกเลขาสภาฯ จะใช้วิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ โดยอนุโลม หมายความว่าให้สมาชิกสภาฯ เลือกสมาชิกสภาฯ คนใดคนหนึ่งขึ้นมา เพื่อเป็นเลขานุการสภาฯ และมีผู้รับรองสองคน ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา	-การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อ เชิญครับ
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)	

- สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖** (นายประพนธ์ เป็นมงคล) -เรียนประธานสภา ข้าพเจ้านายประพนธ์ เป็นมงคล ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านไร่งาม ขอเสนอชื่อ นายยศธนา ปทุมลีย์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
- ประธานสภาฯ** (นายสมบุญณ์ ชาธัมมา) - เชิญผู้รับรองสองท่านครับ
- สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑** (นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน) -เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ บ้านหมากหญ้า ขอรับรอง นายยศธนา ปทุมลีย์ เป็นเลขานุการสภาฯ หมากหญ้า ขอขอบคุณคะ
- สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗** (นายทศพร สุขสวาท) -เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายทศพร สุขสวาท ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบุญณ์ ขอรับรองนายยศธนา ปทุมลีย์ เป็นเลขานุการสภาฯ
- ประธานสภาฯ** (นายสมบุญณ์ ชาธัมมา) - มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหมครับ
- ถ้าไม่มี ผมถือว่า นายยศธนา ปทุมลีย์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
-เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าคนใหม่ได้กล่าวอะไรบ้าง เชิญครับ
- สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒** (นายยศธนา ปทุมลีย์) -เรียนประสภาฯ ข้าพเจ้านายยศธนา ปทุมลีย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสว่าง และได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจระดมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ผมจึงต้องขอคำแนะนำจากท่านประธานสภาฯ และขอคำปรึกษาจากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ** (นายสมบุญณ์ ชาธัมมา) -การเลือกเลขานุการสภาแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไประเบียบวาระที่ ๕ ต่อไปครับ
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- ประธานสภาฯ** (นายสมบุญณ์ ชาธัมมา) ๕.๑ แบบเสนอญัตติการถ่ายโอนบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ หมู่ที่ ๘
-ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการพิจารณาการโอนบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘
- นายก อบต.หมากหญ้า** (นายเชาวลิต ฉัตรศรี) -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านข้าราชการทุกท่าน กระผมนายเชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอเสนอญัตติขอรับการโอนบ่อบาดาลของหมู่บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ ๘ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
- หลักการ** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริหารกิจการขึ้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล ตามที่คณะกรรมการและประชาชนบ้านหมากหญ้า หมู่ที่ ๘ ได้มีมติถ่ายโอนบอบาดาลของหมู่บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ ๘ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘(แห่งเก่า)และบริเวณสามแยกบ้านนายทวี หมู่ที่ ๘ ซึ่งเดิมเป็นของหมู่บ้านที่ดำเนินการขุดเจาะโดยกรมทรัพยากรธรณี และได้ถ่ายโอนฯให้ท้องถิ่นและได้มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการระบบหมู่บ้าน และบัดนี้ได้มีความประสงค์ส่งมอบทรัพย์สินและการบริหารจัดการฯให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการพัสดุขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๘ ข้อ ๙ “ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนตำบล หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุนั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล”**วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใจอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกในหมู่บ้าน ๓. เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงอยากขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าพิจารณา ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

(นายสมบุญ ชาติธัมมา)

-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ที่อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอญัตติ ขอเชิญครับ
แต่ ถ้าไม่มีกระผมก็ขอมติความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ขอเชิญลงมติครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

(นายสมบุญ ชาติธัมมา)

๕.๒ แบบเสนอญัตติการโอนลด –โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการโอนลด – โอนเพิ่มฯครับ

นายก อบต.หมากหญ้า

(นายชาวลิต ฉัตรศรี)

–เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอเสนอญัตติการโอนลด –โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ **หลักการ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานไปแล้วนั้น ยังมีประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น **เหตุผล** เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารตำบล พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด จึงขอโอนลด – โอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

โอนลด (กองช่าง)

แผนงาน	เคหะและชุมชน
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
ประเภท	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๖๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๑๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด ๑๑๒,๒๐๐.- บาท
	งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น ๔๙๗,๘๐๐.- บาท

๑.ตั้งรายการใหม่ (กองช่าง)

แผนงาน	เคหะและชุมชน
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด	ครุภัณฑ์โรงงาน
ประเภท	เครื่องเชื่อมโลหะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดแรงดันไฟฟ้า AC ๒๒๐ v ค่าความถี่ ๕๐/๖๖ AZ กำลังไฟฟ้าเข้า ๔๔ KVA กระแสไฟฟ้าเชื่อม ๒๐-๑๒๐ A งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท

๒.ตั้งรายการใหม่ (กองช่าง)

แผนงาน	เคหะและชุมชน
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด	ครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์สำนักงาน

ประเภท ถังน้ำเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตรจำนวน ๖ ถึง ราคาถังละ ๙,๒๐๐.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔) งบประมาณตั้งไว้ ๕๕,๒๐๐.- บาท

๓.ตั้งรายการใหม่ (กองช่าง)

แผนงาน	เคหะและชุมชน
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด	ครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์การเกษตร

ประเภท ป้อนน้ำแบบหยดเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้อนน้ำแบบหยดโข่ง แบบ ๒ ใบพัด แรงดันไฟฟ้า๓๘๐ v ขนาดท่อเข้า x ออก ๓x๓ นิ้ว ระยะจุดไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ระยะส่งสูง ไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร (ป้อนน้ำใช้งานระบบประปา) งบประมาณตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐.- บาท

๔.ตั้งรายการใหม่ (กองช่าง)

แผนงาน	เคหะและชุมชน
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด	ครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์การเกษตร

ประเภท บั๊มน้ำแบบหยोजงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบั๊มน้ำแบบหยोजง แบบ ๒ ใบพัด แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ v ขนาดท่อเข้า x ออก ๒x๒ นิ้ว ระยะดูดไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ระยะส่งสูง ไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร (บั๊มน้ำใช้งานระบบประปา) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าพิจารณาด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา -กระผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาจากท่านสมาชิกเป็นรายการไป เพื่อไม่ให้ท่านสมาชิก (นายสมบุญ ชำมมา) เกิดความสับสน เริ่มที่รายการแรก เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดแรงดันไฟฟ้า AC ๒๒๐ v ค่าความถี่ ๕๐/๖๖ AZ กำลังไฟฟ้าเข้า ๔๔ KVA กระแสไฟฟ้าเชื่อม ๒๐-๑๒๐ A งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท ขอมติที่ประชุม เชิญครับ

มติที่ประชุม
-เห็นชอบ - เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามการเอนตั้งรายการใหม่หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ (นายสมบุญ ชำมมา)

สมาชิกสภา หมู่ ๒ -เรียนประธานสภา ข้าพเจ้านายศรนา ปทุมลั้ย ตำแหน่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ (นายศรนา ปทุมลั้ย) บ้านโคกสว่าง ขอสอบถามฝ่ายบริหาร ว่าถึงน้ำทั้ง ๖ ถัง เอาไปไว้ที่ไหนบ้างครับ

ประธานสภา -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง การซื้อถังน้ำ ครับ (นายสมบุญ ชำมมา)

นาย ออบต. -เรียนท่านประธานสภา ข้าพเจ้านายเชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหาร (นายเชาวลิต ฉัตรศรี) ส่วนตำบลหมากหญ้า ขออนุญาตชี้แจง ถึง ๒,๐๐๐ ลิตร ที่เราขอซื้อมาเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน จุดที่ ๑ นำมาไว้ที่โองน้ำบาดาล บ่อน้ำประปาที่จะทำแห่งใหม่ อยู่ที่ศาลาหมู่ที่ ๘ ส่วนที่เหลือก็จะนำไปไว้ที่หมู่ ๗ และอีก ๓ ถัง ก็จะนำไปไว้ที่บ้านผาสิ่งห์ ที่ ทางท่านสมาชิกได้เขียนคำขอไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนบ้านผาสิ่งห์ ส่วนที่เหลือทางกองช่างก็จะขอไว้เพื่อนำมาใช้ที่บ่อน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ ครับ

ประธานสภา -ครับกระผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา จากท่านสมาชิก รายการที่สอง (นายสมบุญ ชำมมา) ประเภท ถังน้ำเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง ราคาถังละ ๘,๒๐๐.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔) งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๕,๒๐๐.- บาท เชิญออกเสียงลงมติครับ

มติที่ประชุม
-เห็นชอบ - เสียง
-ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง
-งดออกเสียง ๓ เสียง

- ประธานสภา**
(นายสมบูรณ์ ชำมมา) - กระทบก็จะขอมติที่ประชุมสภาจากท่านสมาชิก รายการที่สาม
ประเภท ป้อนน้ำแบบหอยโข่ง แบบ ๒ ใบพัด แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ v ขนาดท่อเข้า x ออก ๓x๓ นิ้ว ระยะดูไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร (ป้อนน้ำใช้งานระบบประปา) งบประมาณตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐.- บาท
-เชิญท่านสมาชิกลงมติครับ
- มติที่ประชุม**
-เห็นชอบ ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา**
(นายสมบูรณ์ ชำมมา) - กระทบก็จะขอมติที่ประชุมสภา จากท่านสมาชิก รายการที่สี่
ประเภท ป้อนน้ำแบบหอยโข่งเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้อนน้ำแบบหอยโข่ง แบบ ๒ ใบพัด แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ v ขนาดท่อเข้า x ออก ๒x๒ นิ้ว ระยะดูไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร (ป้อนน้ำใช้งานระบบประปา) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท
เชิญครับ
- มติที่ประชุม**
-เห็นชอบ ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา**
(นายสมบูรณ์ ชำมมา) ๕.๓ แบบเสนอญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
-ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
- นายก อบต.หมากหญ้า**
(นายเชาวลิต ฉัตรศรี) -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าที่เคารพ ท่านสมาชิกท่าน
ผู้นำชุมชน ท่านข้าราชการทุกท่าน กระทบนายเชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอชี้แจงเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ **หลักการ** กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ **เหตุผล** ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตราและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ครับ

รองปลัด อบต.หมากหญ้า – เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้า จำเริญปรีชาลักษณ์ เวชบรรพต ขออนุญาตชี้แจง (จ.อ.ปรีชาลักษณ์ เวชบรรพต) แจงเกี่ยวกับการออก ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่จะพิจารณา ถ้าเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติก็ดำเนินการได้เลยนะครับตอนนี้เป็นคำสั่งของจังหวัดในการประชุมสภาฯ เราต้องรายงานไปที่อำเภอ เพื่อให้อำเภอรายงานจังหวัดต่อไป

ประธานสภาฯ (นายสมบุญ ชำมมา) -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ (นายสมบุญ ชำมมา) ๕.๔ แบบเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)
-ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ เชิญครับ

นายก อบต.หมากหญ้า (นายชาวลิต ฉัตรศรี) -เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอชี้แจงเรื่องญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ **หลักการ** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานไปแล้วนั้น ยังมีประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น **เหตุผล** เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

๑.ข้อความเดิม (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(สำนักปลัด))

แผนงาน	รักษาความสงบภายใน
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล)

๒.ข้อความใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(สำนักปลัด)

แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.ข้อความเดิม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(สำนักปลัด)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

๒.ข้อความใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(สำนักปลัด)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล ฉบับที่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ขอให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยครับ

ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยในญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ถ้ามีขอเชิญถามได้ครับ
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ -เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ
(นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน) หมู่ที่ ๑ บ้านหมากหญ้า ขอสอบถามฝ่ายบริหาร ว่ารายการที่เสนอต่อสภาในวันนี้ มีรายการไหนบ้างที่ได้มีการจัดซื้อมาแล้วบ้าง

นายก อบต.หมากหญ้า -เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
(นายชาวลิต ฉัตรศรี) ตำบลหมากหญ้า ขอชี้แจงว่าของทุกอย่างที่ได้นำเสนอต่อสภาฯ ยังไม่ได้ทำการจัดซื้อแต่อย่างใด แบบเสนอญัตติที่นำเสนอต่อสภาฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลหมากหญ้า จึงได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติครับ

ประธานสภา -ครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรอีกกระผมก็ขอมติความเห็นชอบจากท่าน
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา) สมาชิกสภา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ทั้ง ๒ รายการ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการที่ ๑. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลไม้น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

รายการที่ ๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล ฉบับที่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

(นายสมบูรณ์ ขำธัมมา)

๕.๕ แบบเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (กองคลัง)
-เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ผอ.กองคลัง

(นายยศศัลย์ พิมพ์)

-เรียนท่านประธานสภาที่ ข้าพเจ้านายยศศัลย์ พิมพ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ **หลักการ** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานไปแล้วนั้น ยังมีประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น **เหตุผล** เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.ข้อความเดิม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(กองคลัง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประเภท รถจักรยานยนต์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๔,๗๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๒๐ ซีซี (แบบเกียร์ธรรมดา) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

๑.ข้อความใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(กองคลัง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประเภทรถจักรยานยนต์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๔,๗๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๒๐ ซีซี (แบบเกียร์อัตโนมัติ) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เหตุผลที่ขอเปลี่ยนคือทางกองคลังส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงเพื่อความสะดวกในการขับขี่ของผู้หญิง สะดวกกับการใช้งานเวลาออกพื้นที่ จึงอยากขอให้ทางสภาฯได้พิจารณา ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

-มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากเกียร์ธรรมดามาเป็นเกียร์อัตโนมัติ ราคา ๕๔,๗๐๐.- บาท ราคาก็เท่ากัน ขอเชิญท่านสมาชิกลงมติ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๗ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

๕.๖ แบบเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ (งานควบคุมภายใน)

-ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครับ

นายก อบต.หมากหญ้า

(นายชาวลิต ฉัตรศรี)

-เรียนท่านประธานสภาฯข้าพเจ้า นายชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานไปแล้วนั้น ยังมีประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.ข้อความเดิม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(งานควบคุมภายใน)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล)

๒. ข้อความใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง(งานควบคุมภายใน)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล) ขอให้ ทางสภาพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

(นายสมบุญ ชำธัมมา)

-มีสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของงานตรวจสอบภายใน ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านสมาชิกลงมติ ครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๗ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

(นายสมบุญ ชำธัมมา)

-ในวาระอื่นๆ ให้ท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อยากถามเรื่องอะไร สอบถามได้ครับ

สมาชิกสภา หมู่ ๖

(นายประพจน์ เป็นมงคล)

-เรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายประพจน์ เป็นมงคล ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ บ้านไร่งาม อยากทราบว่ารถบรรทุกขยะทาง อบต.เรามีอยู่ ๒ คัน เห็นใช้อยู่คัน เดียวจึงอยากทราบว่าอีกคันได้ส่งซ่อมหรือเปล่าครับ ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ

นายก อบต.หมากหญ้า

(นายชาวลิต ฉัตรศรี)

-เรียนท่านประธานสภาฯข้าพเจ้านายชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหมากหญ้า ขอชี้แจงว่ารถบรรทุกขยะได้ทำการจอดซ่อมที่อยู่ตั้งแต่คณะผู้บริหาร ที่ผ่านมา และทางกองคลังไม่อนุญาตให้ซ่อม สืบเนื่องว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกียร์ ระบบเครื่อง เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ไปติดต่อบริษัทการประเมินราคาของช่างแล้วว่า ทางช่าง ได้ประมาณราคา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และฝ่ายบริหารได้ปรึกษาท่าน ผอ.กองคลัง คนใหม่ ให้แนวทางว่าซ่อมได้ ถ้าเราจะซ่อมบำรุงเพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน ทาง อบต.จะพิจารณาในการซ่อมบำรุง เพื่อมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนต่อไปครับ

ประธานสภา

(นายสมบุญ ชำธัมมา)

-เรื่องรถบรรทุกขยะผมก็เห็นกับการซ่อมบำรุง ถ้ารถคันที่ใช้เกิดมีปัญห ทาง อบต. จะไม่มีรถขนขยะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ฝ่ายดำเนินการ ซ่อมรถบรรทุกขยะ

-เรื่องต่อไป เรื่องการจัดงานบุญบั้งไฟ เชิญ ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายก อบต.หมากหญ้า-เรียนประธานสภา ข้าพเจ้านายเชาวลิต ฉัตรศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
(นายเชาวลิต ฉัตรศรี) ตำบลหมากหญ้า การจัดงานบุญบั้งไฟในปีี้ ผมขอเรียนกับท่านผู้นำชุมชน ผมอยากให้
ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขบวนแห่ หรือ
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในรายละเอียดของโครงการ จึงอยากฟังความคิดเห็นจากท่านผู้นำ ชุมชนทุก
หมู่บ้าน ขอให้ท่าน ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด ครับ

ผอ.กองการศึกษา -เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้านางธมล ใจจันทิก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางธมล ใจจันทิก) สำหรับการจัดงานบุญบั้งไฟ จะมีขึ้นในวันที่ ๒๑,๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับเทศบาล
หนองบัวขอม นโยบายของนายกฯ อยากให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดงานบุญบั้งไฟของปี
ทางกองการศึกษาได้ ทำการร่าง TOR ไว้แล้ว มีอยู่จำนวน ๕ รายการ
เงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟเส็งกลองกิ่ง ประจำปี ๒๕๖๕

๑. ค่าจ้างเหมาแห่ประกอบด้วย (ร่าง TOR)

- ๑.๑ รถเอ้บั้งไฟ ๑ คัน
- ๑.๒ คนถือป้ายนำขบวน
- ๑.๓ คนถือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
- ๑.๔ คนถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์
- ๑.๕ รถบุพชาติ บรมฉายาลักษณ์ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (รถพญาแถน)
- ๑.๖ ขบวนธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน ๔๐ คน
- ๑.๗ คนถือป้ายขบวนพื่อนรำประเพณีบุญบั้งไฟ ๑ คน
- ๑.๘ ขบวนพื่อนนางรำ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๐ คน
- ๑.๙ รถบุพชาติ ผาแดง , นางไอ่ , พังคี่ (พร้อมชุดรำครบชุด)
- ๑.๑๐ ขบวนกลองยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๑ ขบวนพื่อนเซ็งบั้งไฟ (แม่บ้านเยาวชน ประชาชน ตำบลหมากหญ้า ไม่น้อยกว่า ๔๐คน)
- ๑.๑๒ รถเครื่องเสียง ๑ ชุด

๒. ค่าจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟ ขนาด ๒ นิ้ว

๓. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
(อาหาร + ขนม + กาแฟ + น้ำส้ม + น้ำเปล่า + น้ำแข็ง)

๔. เวทีเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ

- เวทีขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูง ๓ เมตร

๕. ค่าจ้างเหมาจัดทำ ผ้าแพร ลูกโป่ง พลุ ตะไล ในพิธีเปิดงาน

๖. ค่าจ้างเหมาจัดทำบั้งไฟพร้อมผู้ควบคุมฐานจุด(พร้อมป้ายบอกอันตรายมีความเสี่ยง)
ขนาด ๑*๑ เมตร

๗. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ

- ขนาด ๓x๑๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

-และขอเชิญทางผู้นำชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมครั้งด้วยคะ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
(นายชาติชาย พิลาดี)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
กระผมนายชาติชาย พิลาดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหมากหญ้า

- ผมอยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย แต่ละรายการ และอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างเช่น ขบวนพ็อนรำครูสอนพ็อนรำและนางรำเราจะได้จากชาวบ้าน หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๘, หมู่ ๑๐ อยากให้ชาวบ้าน ลูกหลานของเราได้มีส่วนร่วม

ผอ.กองการศึกษา
(นางธมล ใจจันทิก)

-ในการจัดงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างในการ ตามที่ได้เสนอ TOR วันนี้ เพื่ออยากให้ผู้นำชุมชนสามารถแบ่งงานที่ทำการร่าง TOR ไว้แล้ว มีอยู่จำนวน ๕ รายการ สามารถทำรายการอะไรได้บ้าง ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายจะแจ้ง ให้ทราบภายหลังคะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
(นายรัฐพงศ์ ประทุมลัย)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายรัฐพงศ์ ประทุมลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ขอนำเรียนเสนอ การจัดงานบุญ บั้งไฟในครั้งนี คือกระผมอยากให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการจัดงานบุญบั้งไฟใช้คน ในหมู่บ้านของเรา กระผมได้ทำการร่างแบบในการจัดชุดขบวนแห่มีทุกอย่างครบตามที่ ท่านร่างTORไว้ ที่ผมได้นำเรียนมาในวันนี้เพื่อโปรดพิจารณาที่เรา นำเรียน เสนอเพื่อให้ชาวบ้านมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี อยากให้ท่านได้โปรด พิจารณาครับ

นายก อบต.หมากหญ้า
(นายเชาวลิต ฉัตรศรี)

-ตามร่าง TOR ในรายการที่ ๑ (ตั้งแต่ข้อ ๑-๑๒) ก็ให้ทางท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ทำ ตามร่าง TOR ที่ทาง ผอ.กองการศึกษาได้ทำไว้ ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ รับผิดชอบใน รายการที่ ๑ (จำนวน ๑๒ ข้อนี้) ออกแบบ เพื่อจะได้พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อไป เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการ ส่วนในรายการที่ ๒ - ๗ ก็จะเป็นหน้าที่ ของทาง อบต.หมากหญ้า รับผิดชอบร่วมกับทางเทศบาลหนองวัวซอครับ

ประธานสภาฯ
(นายสมบูรณ์ ชาธัมมา)

-ในเรื่องของงานบุญบั้งไฟก็ขอให้เอาตามที่นายกฯได้กล่าวมา ถือว่าที่ประชุมรับทราบมติ ที่ประชุมตามนั้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว กระผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายยศธนา ปทุมลัย)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

(ลงชื่อ) ประพนธ์ เป็นมงคล กรรมการ

(นายประพนธ์ เป็นมงคล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) ศรุต ทรัพย์ กรรมการ

(นายศรุต ทรัพย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) นงนุช ทรัพย์ กรรมการ

(นางนงนุช ทรัพย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ที่ ๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้าได้รับรองรายงานการประชุมสภา

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) สมบุญ ชาติมา ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมบุญ ชาติมา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบูรณ์ ชาติธัมมา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายเลื่อน บัณฑิต	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นางสาวเพ็ญศรี ศิริศรีทวน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๑		
๔	นายยศธนา ปทุมลีย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๒		
๕	นางหนูหล้า ประทุมลีย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๓		
๖	นายสันติสุข จันดาวัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๕		
๗	นายประพจน์ เป็นมงคล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๖		
๘	นายทศพร สุขสวาท	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.๗		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเขาวลิต ฉัตรศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายชูชาติ สุโจน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายประวิทย์ นิมภักดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นางธนิมภรณ์ ชาไก	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	ร.ต. มิ่งขวัญ วัฒนพานิช	รองปลัด อบต.		
๖	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๗	น.ส. ศิริพรภรณ์ ผ่องทพ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
๘	นางสาวอรุณรัตน์ นิ่มมงคล	นักส่งเสริมการเกษตร		
๙	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๐	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๑	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๒	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๓	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๔	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๕	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๖	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		
๑๗	นายประจักษ์ วัฒนพานิช	ร.ต. วัฒนพานิช		

